

<b>Họ Tên:</b>	Leslie Marton
<b>Tên Vợ/Chồng (nếu có):</b>	Michael Marton
<b>Số con cái (nếu có) – bao gồm họ tên, tuổi, trường học hiện nay và nếu thích hợp, năm tốt nghiệp/tên trường trung học phổ thông:</b>	Nate (22 tuổi) THPT Cy-Fair Khóa Tốt Nghiệp Năm 2020, Jacob (20 tuổi) THPT Cy-Ranch Khóa Tốt Nghiệp Năm 2021
<b>Nghề Nghiệp và Công Ty:</b>	Chủ Tịch Phòng Thương Mại Cy-Fair Houston
<b>Phòng/Ban:</b>	StoneGate
<b>Số năm đã sống trong phạm vi CFISD:</b>	37
<b>Tại sao quý vị lại chọn sống tại CFISD? :</b>	Vợ chồng tôi đều biết chúng tôi muốn con mình học ở một học khu tuyệt vời và chúng tôi biết đó chính là Cy-Fair. Chúng tôi cũng từng nghe nhiều người nói rất tốt đẹp về cộng đồng và mọi điều kiện tiện nghi và đa dạng của các doanh nghiệp, nhà hàng và cơ sở y tế ở đây.
<b>Quý vị hiện có làm tình nguyện viên tại CFISD không?:</b>	Có
<b>(Các) trường học nào?:</b>	Hỗ Trợ Đi Xe Buýt cho Trường Tiểu Học Andre, Lamkin và Adam
<b>Quý vị đã từng làm tình nguyện viên tại CFISD trước đây chưa (nêu rõ các năm)? :</b>	Đúng! Tôi từng tham gia Ủy Ban Mục Tiêu Thành Tích của Trường Học (Campus Performance Objective Committee, CPOC) tại Trường Tiểu Học Lamkin (Năm 2009), thành viên của 2 ủy ban Kế Hoạch Dài Hạn, tình nguyện viên cho POD trong quá trình khắc phục hậu quả sau Bão Harvey (Năm 2017)
<b>Liệt kê các hoạt động mà quý vị tham gia tại trường học và/hoặc câu lạc bộ phụ huynh</b>	Hỗ Trợ Đi Xe Buýt, CPOC, Lập Kế Hoạch Dài Hạn, CFISD Health EXPO, CLC, nhóm chuyên tìm kiếm ứng cử viên Tổng Giám Đốc Công Huấn

**học khu, quan hệ đối tác kinh doanh và/hoặc ủy ban tại CFISD.:**

**Bao gồm mọi lĩnh vực khác mà quý vị đã hỗ trợ CFISD không được đưa vào trong câu hỏi trước.:**

Tôi liên lạc và làm việc với nhiều thành viên khác nhau trong phòng ban của Tiến sĩ Henry về các sự kiện và sáng kiến trong năm. Tôi cũng tham gia, được đào tạo và thông báo về các vấn đề của hội đồng để cập nhật các vấn đề hiện tại mà học khu đang phải đối mặt.

**Liệt kê các tổ chức tại địa phương mà quý vị hiện đang tham gia, gồm cả các chức vụ nắm giữ:**

Phòng Thương Mại Cy-Fair Houston - Chủ tịch  
Quỹ Giáo Dục Cy-Fair - Thành Viên Hội Đồng Quản Trị và Tình Nguyện Viên

**Xem xét các kỹ năng và năng lực của quý vị, đóng góp tích cực nào quý vị sẽ thực hiện với vai trò là thành viên của Hội Đồng Quản Trị? :**

Tôi đã có chứng nhận về Quản Lý Tổ Chức thông qua Phòng Thương Mại Hoa Kỳ. Tôi tư vấn cho các hội đồng mà tôi từng tham gia cũng như các tổ chức phi lợi nhuận khác về cơ cấu hội đồng quản trị và hoạt động quản lý. Tôi luôn cập nhật thông tin về những thách thức trong học khu với tư cách là thành viên trong ủy ban CLC và tham dự các cuộc họp hội đồng trong năm. Tôi tình nguyện có mặt tại học khu nếu có thể và muốn đến thăm các trường nếu có được cơ hội này.

**Các trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị là gì?:**

Hội Đồng Quản Trị có vai trò thiết lập chính sách, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn TEA và luật pháp tiểu bang, khuyến khích quản lý, phê duyệt ngân sách, quy định thuế suất, phê duyệt khu vực tham dự, tuyển dụng Tổng Giám Đốc Học Khu, lắng nghe và trao đổi thông tin với cộng đồng về các mối quan ngại và thắc mắc.

**Mối quan hệ tích cực của thành viên hội đồng quản trị trong Hội Đồng đóng vai trò gì trong việc tác động đến sự thành công của học sinh? :**

Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta phải gương mẫu về cách quản lý xung đột theo hướng tôn trọng và hiệu quả. Tất cả chúng ta có thể không nhất trí về một chủ đề nhất định, nhưng chúng ta có thể làm việc cùng nhau vì mục tiêu chung là thành công của

học sinh và hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên của chúng ta.

**Học khu phải đối mặt với những thách thức quan trọng nào và đâu là các giải pháp khả thi để giải quyết những vấn đề đó? :**

Tôi tin rằng khó khăn lớn nhất ở học khu của chúng ta hiện nay là kinh phí. Chúng ta cần tăng kinh phí phân bổ cơ bản của mình để trang trải được chi phí cho mọi thứ ngày càng tăng do lạm phát. Các viên chức mà chúng ta đã bầu chọn ở Austin cần nghe được tiếng nói của chúng ta yêu cầu tăng thêm kinh phí để trả lương giáo viên và hỗ trợ các chương trình quan trọng giúp học sinh của chúng ta trở thành học sinh của thế kỷ 21 với hàng loạt các hoạt động ngoại khóa.